

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị đồng ý chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau khi nhất thể hóa chức danh Bí thư - Trưởng thôn, trưởng khu phố

Kính gửi: Ban Thường vụ Thị uỷ Bỉm Sơn.

Thực hiện Văn bản số 467-CV/TU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 về chủ trương nhất thể hóa Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, Trưởng khu phố.

Để kịp thời động viên, ghi nhận quá trình công tác, đồng thời cũng khuyến khích được những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc khi thực hiện chủ trương nhất thể hóa Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, Trưởng khu phố trên địa bàn Thị xã. UBND thị xã Bỉm Sơn xin báo cáo Ban Thường vụ, cụ thể như sau:

1- Chế độ cho người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi nhất thể hóa chức danh Bí thư - Trưởng thôn, trưởng khu phố đối với các khu phố, thôn **thực hiện việc sáp nhập** khu phố, thôn: được áp dụng "mức hỗ trợ" theo quy định tại Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới và Quyết định số 3635/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND Tỉnh về việc quy định biện pháp thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới.

2- Chế độ cho người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi nhất thể hóa chức danh Bí thư - Trưởng thôn, trưởng khu phố đối với các khu phố, thôn **không thực hiện** việc sáp nhập khu phố, thôn: Hiện nay chưa có văn bản áp dụng.

Trong khi chờ văn bản áp dụng, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn trình Ban Thường vụ Thị uỷ xem xét, cho chủ trương đề UBND Thị xã thực hiện hỗ trợ, giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi nhất thể hóa chức danh Bí thư - Trưởng thôn, trưởng khu phố đối với các khu phố, thôn **không thực hiện** việc sáp nhập khu phố, thôn, được áp dụng như người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới.

Nguồn kinh phí chi trả: Trước mắt lấy từ nguồn ngân sách thị xã.

Kính đề nghị Ban thường vụ Thị uỷ Bỉm Sơn xem xét, phê duyệt./. *MĐ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NV.

**KT: CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Đình Lâm